

Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa



Dịch vụ gieo mạ khay, cấy máy phát triển mạnh ở huyện Kiến Xương.

Thời điểm này, nông dân các địa phương trong huyện Kiến Xương đang khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa mùa. Dự kiến gần 11.300ha lúa mùa sẽ hoàn thành gieo cấy trước ngày 20/7.

Tại cánh đồng Nội, thôn Bắc Sơn (Vũ Ninh), hình ảnh người nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” không còn. Thay vào đó, bà con chỉ việc đứng trên bờ quan sát máy cấy chạy trên thửa ruộng nhà mình. Với họ, bây giờ thời vụ diễn ra chỉ trong vài ngày bởi tất cả đã có máy móc thay thế sức lao động của con người. Chị Lại Thị Hoàn, thôn Bắc Sơn cho biết: Năm nào nhà tôi cũng cấy hơn một mẫu ruộng nhưng chưa năm nào nhân mà tốn ít chi phí như năm nay. Nếu như mọi năm mất công gieo mạ, nhổ mạ, đi cấy người cấy với giá 300.000 đồng/sào thì năm nay tôi đã thuê máy cấy làm theo dịch vụ từ khâu gieo mạ tới cấy chỉ với 250.000 đồng/sào. Như vậy, chi phí vừa rẻ hơn nhiều so với trước, người dân lại đỡ vất vả, chỉ việc nhận ruộng về chăm sóc lúa. Ông Vũ Đình Tuyên, Phó Trưởng thôn Bắc Sơn cho biết: Với tổng diện tích trên 90 mẫu ruộng, đến ngày 7/7 bà con trong thôn đã gieo cấy được trên 20 mẫu. Điểm mới là năm nay thôn đã đưa máy cấy về thị trấn cấy một phần diện tích cho bà con. Nếu như không có máy cấy chắc chắn nhiều diện tích sẽ bị bỏ hoang vì lao động đi làm ở doanh nghiệp nhiều nên thiếu nguồn nhân lực, thời gian chuyển vụ lại nhanh, chi phí gieo cấy cao. Chính

vì thế năm nay thôn sẽ phủ kín được 100% diện tích.

Không chỉ ở Vũ Ninh, nông dân xã Vũ Lễ cũng tích cực xuống đồng gieo cấy lúa mùa. Ông Phùng Đình Chiêu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Lễ cho biết: Vụ mùa năm nay, toàn xã gieo cấy gần 300ha, đến ngày 7/7 đã cấy được khoảng 30% diện tích, phần đầu đến ngày 12/7 cơ bản gieo cấy xong. Có được kết quả đó, HTX đã chỉ đạo các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, gặt đến đâu cấy lật đất đến đâu, đồng thời triển khai để án sản xuất vụ mùa, thống nhất lịch gieo mạ mùa, lịch đổ nước để nhân dân thực hiện. Đặc biệt, vụ mùa năm nay, HTX đã liên kết với doanh nghiệp tổ chức liên kết sản xuất lúa bền vững giảm phát thải nhà kính với diện tích 129ha ở 4 thôn. Đến nay đã tổ chức cấp giống, phân bón, tổ chức hội nghị chuyển giao khoa học kỹ thuật sử dụng phân bón, kỹ thuật gieo cấy tới bà con nông dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo các thôn tổ chức gieo mạ khay, quy vùng cấy máy đẩy nhanh tiến độ mùa vụ.

Để bảo đảm lịch gieo cấy theo đúng tiến độ đề ra, Kiến Xương đã sớm ban hành để án sản xuất vụ mùa, vụ đông. Trên cơ sở đó yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức sản xuất theo phương châm tích cực, khẩn trương, tập trung huy động nhân lực, phương tiện máy móc làm đất gieo cấy lúa mùa. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ mùa năm nay, các địa phương đều lựa chọn từ 2

- 3 giống lúa chủ lực, 1 - 2 giống bổ sung với các giống ngắn ngày, chất lượng phù hợp với thị trường tiêu thụ, kháng bệnh tốt. Trong đó lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ từ 25 - 30%, lúa có năng suất cao chiếm tỷ lệ từ 70 - 75%. Từ ngày 5/7 nông dân trong huyện đã bắt đầu xuống đồng gieo cấy lúa mùa trà sớm. Tuy nhiên, điểm mới của năm nay là số lượng máy cấy tăng nhiều hơn các vụ trước, hầu hết các xã đều có máy cấy đưa vào sử dụng. Do đó, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng do phát triển các loại hình dịch vụ gieo cấy, thuê mượn máy cấy nên không chỉ bảo đảm tiến độ mùa vụ mà còn giảm diện tích ruộng bỏ hoang, tăng diện tích tích tụ ruộng đất. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất trong vụ mùa để ra, huyện đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn bám sát địa bàn, phối hợp với UBND các xã tăng cường thông tin tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy cho nông dân. Các HTX chuẩn bị cung ứng đủ lượng giống, chủng loại theo cơ cấu đã xây dựng, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh để phòng, trừ kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch tưới, tiêu nước hợp lý, các phương án phòng, chống lụt, bão.

Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương tiếp tục đón đốc các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa, đưa cơ giới hóa vào

sản xuất, thực hiện tích tụ ruộng đất, tích cực kiểm tra đồng ruộng, thực hiện các biện pháp tổng hợp để diệt chuột, ốc bươu vàng. Phần đầu giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng.

Áp dụng triệt để phương châm “xuân muộn, mùa sớm”, ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa xuân, nông dân huyện Vũ Thư khẩn trương chuyển trong tâm sang gieo cấy 7.800ha lúa mùa nhằm bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Mặc dù thời tiết nắng nóng song không khí sản xuất vụ mùa trên khắp các xứ đồng của huyện những ngày qua vẫn sôi nổi, gấp gáp. Trên cánh đồng thôn Việt Hùng (Việt Thuận), các bà, các chị mải miết cấy. Những người đàn ông phụ

trách việc nhổ mạ và vận chuyển mạ từ diệc ra ruộng giúp việc cấy thuận lợi hơn. Ông Bùi Đình Trắc, Trưởng thôn Việt Hùng chia sẻ: Vụ mùa năm nay, bà con trong thôn gieo cấy trên 72ha lúa, chủ yếu giống lúa BC15, chủ yếu giống lúa BC15. Do tuyên truyền, vận động tốt, nhân dân tiến hành cấy hơn 70% diện tích, lúa gieo thẳng chiếm 30% diện tích. Riêng gia đình ông Trắc đã đầu tư máy cấy vừa phục vụ sản xuất của gia đình, vừa triển khai dịch vụ cấy lúa mùa bằng máy cho bà con địa phương, tổng diện tích được trên 20ha, góp phần đẩy nhanh tiến độ sản xuất, bảo đảm khung thời vụ gieo cấy lúa mùa và giảm công lao động cho bà con. Đến nay, nhân dân trong thôn đã gieo cấy được gần 90% diện tích lúa mùa...

Ông Đoàn Duy Trực, Giám đốc HTXNN Vũ Việt (Việt Thuận) cho biết: Vụ mùa này, bà con nông dân gieo cấy trên 200ha lúa mùa, 70% diện tích là giống lúa BC15. Khó khăn lớn nhất trong vụ sản xuất này là thời tiết nắng nóng kéo dài, ít mưa, gây thiếu nước tưới phục vụ sản xuất. Trước đó, HTX đã huy động 5 trạm bơm, chỉ đạo các thôn nạo vét, khơi thông mương máng để tạo điều kiện thuận lợi cho khâu lấy nước về ruộng. Đến nay, bà con đã làm đất xong và cấy được trên 80% diện tích. Qua kiểm tra đồng ruộng, ở vụ mùa này, hầu hết nông dân tiến hành cấy lúa mùa thay cho phương pháp gieo thẳng, trong đó tỷ lệ cấy máy chiếm khoảng 10% diện tích.

Vụ mùa năm 2020, Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.800ha với cơ cấu giống lúa chất lượng cao như TBR279, BT7, T10, Đài thơm 8, TB3J, nếp thơm... chiếm 45% tổng diện tích; giống lúa năng suất cao, chất lượng khá như BC15, TBR225, TBR1, Thiên ưu 8... chiếm 55% tổng diện tích. Thời gian cấy trà sớm tập trung từ ngày 23/6 - 5/7;

đại trà cấy ngay sau khi cấy xong trà 1, tập trung từ 1 - 10/7, chậm nhất phải kết thúc trước ngày 15/7. Ông Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngay từ khâu thu hoạch lúa xuân, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai để án sản xuất, tổ chức cung ứng sớm nguồn thóc giống bảo đảm gieo mạ mùa. Trong thời điểm nông dân tập trung thu hoạch lúa xuân, các HTXNN đôn đốc, hướng dẫn bà con tiến hành gieo đúng thời vụ và chăm sóc tốt trên 120ha mạ diệc để chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Sau giải phóng mặt ruộng, các HTXNN chỉ đạo thủy nông giữ nước tại ruộng để thuận lợi cho khâu làm đất sản xuất vụ mùa. Vụ mùa năm nay, toàn huyện có gần 20 máy cấy các loại, góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiến độ làm đất, gieo cấy lúa mùa cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Đến ngày 7/7, diện tích làm đất, bừa ngả của huyện đạt 96%, đã gieo cấy đạt 90% diện tích. Hiện nay, các địa phương đang tập trung đôn đốc, vận động nhân dân nhanh chóng hoàn thành nốt diện tích gieo cấy lúa mùa còn lại. Trừ HTXNN Tân Phong đăng ký đến ngày 15/7, các HTXNN trên địa bàn huyện phấn đấu kết thúc gieo cấy toàn bộ lúa mùa vào ngày 10/7. Tuần thủ tốt khung thời vụ sản xuất, nông dân Vũ Thư hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất lúa, để phòng rủi ro thiên tai và tạo quỹ đất thuận lợi phục vụ sản xuất vụ đông 2020.

THU THỦY - QUYNH LƯU



Những diện tích thấp trũng, nông dân tiến hành cấy lúa thủ công.

Một số giải pháp kỹ thuật để cấy lúa khỏe trong vụ mùa

Sản xuất vụ mùa diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp (mưa bão, giông lốc xảy ra bất thường, nền nhiệt độ cao) nên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về sâu bệnh hại, đặc biệt bệnh lùn sọc đen, ngộ độc hữu cơ đầu vụ, lúa đổ non làm giảm năng suất, tăng tỷ lệ thất thoát trên đồng ruộng. Để giảm thiểu những rủi ro, thiết bị trong sản xuất lúa mùa cần áp dụng một số biện pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ.

1. Đối với bệnh lùn sọc đen

Để hạn chế sự phát sinh của bệnh lùn sọc đen cần áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác sớm ngay từ đầu vụ như sau:

Thực hiện làm đất sớm, vệ sinh đồng ruộng để diệt lúa chết, lúa tái sinh, dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước, đốt dọn tàn dư thực vật từ cây ngô.

Không gieo mạ ở những ruộng vụ trước có bệnh. Ở những địa phương vụ trước có lúa bị bệnh lùn sọc đen cần xử lý hạt giống bằng thuốc hóa học hoặc sinh học để tạo sức đề kháng của cây mạ đối với rầy, phun trừ rầy cho mạ trước khi cấy, dùng thuốc nội hấp.

Hạn chế sử dụng những giống lúa đã xác định nhiễm rầy nặng, sử dụng các giống kháng rầy hoặc ít nhiễm rầy.

2. Đối với hiện tượng ngộ độc hữu cơ đầu vụ

Sau khi thu hoạch lúa xuân, lượng rơm rạ còn tồn dư trên đồng ruộng nhiều, giai đoạn đầu vụ nếu gặp nắng hạn lúa dễ bị ngộ độc hữu cơ, phát triển chậm.

Thời gian chuyển vụ từ xuân sang mùa rất ngắn, để rơm rạ phân hủy kịp cần giữ nước đều trên ruộng, thực hiện phương châm gặt đến đâu làm đất ngay đến đó.

Nên sử dụng vôi bột hoặc các chế phẩm xử lý rơm rạ hoặc phân vi sinh để xử lý trong quá trình làm đất, như chế phẩm Sumitri, AT-YTB, phân vi sinh... Giúp phân hủy nhanh rơm rạ, các chất hữu cơ, tạo chất mùn làm tơi xốp đất, bổ sung các chất dinh dưỡng và vi sinh vật cần thiết, tăng cường độ phì nhiêu của đất, tăng cường khả năng chống chịu, hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ cho lúa mùa.

+ Cách sử dụng: Mỗi sào dùng 1 gói (125 gam) chế phẩm Sumitri hoặc ít nhất 100 gam chế phẩm ATYTB, trộn đều với cát sạch, rắc đều trên mặt ruộng ngay trước hoặc sau khi lổng đập rạ (lưu ý ruộng phải có nước), sau đó giữ nước 7 - 10 ngày rồi tiến hành bừa cấy.

Đối với vôi bột: Sử dụng 20 - 25 kg/sào, rắc sau khi cày lổng đập rạ.

Đối với phân vi sinh hoặc các chế phẩm xử lý rơm rạ khác sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Thực hiện theo nguyên tắc bón lót sâu, bón thúc sớm:

Bón lót: Tốt nhất là ngay khi làm đất, bừa ngả. Bón lót sâu giúp phân được vùi sâu vào đất, hạn chế phân bay hơi và rửa trôi.

Bón thúc: Để nhanh: Bón thúc sớm, ngay sau cấy 3 - 5 ngày, để lúa đẻ nhánh sớm và đẻ tập trung.

Nên sử dụng các loại phân bón tổng hợp chuyên dùng cho lúa, bổ sung phân bón có chứa Silic, Bo để giúp lúa cứng cây, chống đổ tốt, hạt mẩy. Hạn chế sử dụng phân bón đơn, đặc biệt hạn chế việc sử dụng đạm đơn cho lúa mùa.

3. Đối với hiện tượng lúa đổ non

Thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật giúp cây lúa có bộ rễ phát triển tốt, ăn sâu, ăn rộng, thân cây lúa cứng, bộ lá không rậm rạp.

Sử dụng các giống lúa cứng cây, thấp cây, giống có cổ bông ngắn.

Làm đất bảo đảm sau cấy lúa không bị ngộ độc hữu cơ, không bị bốc chua.

Thực hiện bón phân theo nguyên tắc: cân đối - đủ lượng - đúng lúc - đúng cách, quan sát chiều cao và màu sắc lá lúa để điều chỉnh lượng phân bón, đặc biệt là phân đạm.

Thực hiện biện pháp điều tiết nước tưới theo nông - lợ - phơi, ướt khô xen kẽ. Năng suất lúa mùa là kết quả tổng hợp của thời tiết, đất đai, giống lúa và việc thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc, bảo vệ. Trong đó, các biện pháp cơ bản là tạo điều kiện cho bộ rễ lúa ăn sâu, phát triển rộng, hạn chế lúa đổ non, thân, lá sạch sâu bệnh, bố trí thời vụ để lúa trở gặp điều kiện thời tiết có nắng, góp phần tăng năng suất và hiệu quả sản xuất lúa.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

Ôm ấp khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, với chồng anh Nguyễn Quốc Thịnh, xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã mạnh dạn thuê hơn 2ha đất trồng cây lúa kém hiệu quả để trồng hoa và cây cảnh. Vuốt qua những khó khăn ban đầu, đến nay trang trại “ngàn hoa” đã dần hiện hữu và đem lại lợi nhuận đáng kể cho vợ chồng anh.

Trong khi phần lớn các bạn cùng trang lứa lựa chọn vào làm tại các công ty, xí nghiệp thì anh Thịnh cùng vợ là chị Huyền lại lựa chọn gắn bó với đồng đất quê hương. Trước đây khu đất này là khu đất trồng, trồng lúa kém hiệu quả. Đối với chân đất trồng, mọi người thường chọn hướng phát triển theo mô hình VAC, đào ao thả cá, lấy đất đào ao để đôn vườn trồng cây ăn quả, xây dựng chuồng trại nhưng vợ chồng anh Thịnh lại chọn cho mình hướng đi khác

Biến đất trồng thành trang trại “ngàn hoa”

mới. Chia sẻ về ý tưởng này, anh Thịnh cho biết: Ý tưởng trồng hoa, cây cảnh xuất phát từ niềm đam mê của cả hai vợ chồng, đặc biệt là vợ tôi vốn là thực sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng. Ngoài ra, nhận thấy nhu cầu thị trường đối với các loại hoa, cây cảnh rất lớn nên vợ chồng tôi đã mạnh dạn đầu tư. Khi bắt đầu xây dựng mô hình gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu do chất đất kém, thường xuyên ngập nước nên khi trồng hoa, cây cảnh thường hay bị úng, chết. Để có thể trồng được hoa và cây cảnh, chúng tôi phải cải tạo lại đất đồng thời đắp bờ cao xung quanh để bơm nước ra ngoài. Ngoài ra chúng tôi cũng chọn trồng những loại cây có thể chịu ngập được ít nhất từ 1 - 2 ngày. Hiện

tại, trang trại của chúng tôi trồng chủ yếu các loại cây: tùng, mai vạn phúc, mẫu đơn các loại, nhài nhật, tường vi, trâm bách điệp và sản xuất hoa chậu đáp ứng nhu cầu chơi hoa và cây cảnh của người dân. Ngoài ra, chúng tôi còn sản xuất các loại cây trồng tạo khuôn viên cho các công trình lớn.

Sau 4 năm miệt mài, kiên trì theo đuổi đam mê, đến nay trang trại của vợ chồng anh Thịnh duy trì sản xuất ổn định, mỗi năm thu lãi khoảng 400 triệu đồng. Chị Huyền chia sẻ: Hiện tại, đầu ra cho các sản phẩm hoa, cây cảnh của trang trại chủ yếu qua 2 kênh: mạng xã hội facebook và các mô hình trực tiếp thông qua người đi buôn bán ở các chợ và các

đầu mối thu mua cây công trình. Để kinh doanh thành công thì phải xác định được nhu cầu thị trường, phân khúc khách hàng mình sẽ phục vụ từ đó có hướng đầu tư phù hợp. Do có diện tích đất rộng nên tôi thường trồng cây với thời gian dài hơn các nhà vườn nhỏ; khi đó cây lớn sẽ bán được với giá cao hơn. Hiện tại tôi vẫn chưa tận dụng được hết quỹ đất. Trong thời gian tới, tôi sẽ tập trung cải tạo, tận dụng hết quỹ đất, quy hoạch và đưa các loại cây mới vào trồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, trang trại của anh Thịnh, chị Huyền còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động với thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng. Chị Vũ Thị Khương,

thôn Văn Đài, xã Chí Hòa cho biết: Tôi làm việc ở đây được 3 năm. Công việc hàng ngày chủ yếu là trồng và chăm sóc các loại hoa, cây cảnh. Trước đây, thu nhập của gia đình chủ yếu từ cấy lúa, sau khi trừ các chi phí thì thu nhập còn không đáng là bao. Làm cho anh Thịnh cũng là làm nông nghiệp nhưng thu nhập cao hơn. Ông Đinh Quang Hanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chí Hòa cho biết: Mô hình của gia đình anh Nguyễn Quốc Thịnh là một trong những mô hình dân vận khéo tiêu biểu của địa phương về tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình tích tụ ruộng đất lớn nhất của xã. Ngoài ra, toàn xã hiện có khoảng 24 mô hình tích

tụ ruộng đất để sản xuất tập trung. Hầu hết các mô hình đã và đang cho hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu

cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, đến nay địa phương đã tổ chức rà soát toàn bộ diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả của các thôn, tổng hợp, xây dựng

kế hoạch chuyển đổi báo cáo huyện. Chúng tôi tin tưởng với chủ trương mới này, trong thời gian tới thu nhập của người nông dân sẽ không ngừng được nâng lên.

ĐÀO QUYNH



Mỗi năm gia đình anh Thịnh thu lãi khoảng 400 triệu đồng từ trồng hoa và cây cảnh.